

เรื่องเวลาเปิดทำการ, การรับและส่ง, การป่วยและวันหยุดในโรงเรียนอนุบาล



เวลาเปิดทำการ

โดยปกติโรงเรียนอนุบาลจะเปิดทำการระหว่างเวลา 7.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โรงเรียนอนุบาลบางแห่งอาจมีกรขายเวลาเปิดให้บริการ. โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเวลาเปิดทำการของโรงเรียน. ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาเองได้ว่าในทุก ๆ วันเด็กควรอยู่ในโรงเรียนอนุบาลนานเท่าไร.

โรงเรียนอนุบาลมักจะมีการเดินเล่น, ช่วงเวลาร้องเพลง, กลุ่มภาษาและการเล่นและกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงเช้า. ท่านควรแจ้งให้ทางโรงเรียนอนุบาลทราบหากท่านจะพามาถึงช้ากว่ากำหนด เพื่อที่พนักงานจะได้รู้ว่าจะรอเด็กก่อนหรือว่าพวกเขาสามารถเริ่มทำกิจกรรมตามแผนตารางของวันได้.

การรับและส่งเด็กที่โรงเรียนอนุบาล

ท่านควรติดต่อพนักงานเมื่อท่านและเด็กได้มาถึงโรงเรียนอนุบาล เพื่อที่เด็กจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี. นอกจากนี้ท่านควรพูดคุยกับพนักงานเมื่อท่านมารับเด็กและควรแจ้งเมื่อท่านและเด็กจะออกไปจากโรงเรียนอนุบาล. เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของเด็กและเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับเด็ก.

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการแจ้งทางโรงเรียนอนุบาล ถ้าหากผู้ที่มารับเด็กไม่ใช่ผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อที่ทางโรงเรียนอนุบาลจะได้เตรียมบอกเด็กไว้ก่อนล่วงหน้า.

นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนอนุบาลไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเด็กกลับบ้านไปกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองโดยที่ไม่ได้มีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะรู้จักผู้มารับก็ตาม.

วันหยุดพักร้อนและวันหยุด

ทางโรงเรียนอนุบาลไม่คิดค่าบริการ 4 สัปดาห์ ต่อปี. 5 วันคิดเป็นวันวางแผนการเรียนการสอน ซึ่งวันเหล่านี้เป็นวันหยุดของเด็ก. ส่วนที่เหลืออีก 3 สัปดาห์นั้นคิดเป็นวันหยุดพักร้อน.





© Marte Resevinge



© Trude Haugen

โรงเรียนอนุบาลบางแห่งเปิดให้บริการตลอดช่วงฤดูร้อน แต่ในขณะที่โรงเรียนอนุบาลอื่นๆ อาจเปิดให้บริการเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อหยุดพักร้อน. โรงเรียนอนุบาลมักจะขอให้ผู้ปกครองแจ้งล่วงหน้าว่าเด็กจะหยุดพักร้อนในช่วงฤดูร้อนเมื่อใด. หากได้มีการกำหนดแล้วไว้ว่าเด็กจะหยุดพักร้อนช่วงเวลาใด เด็กจะไม่สามารถมาโรงเรียนอนุบาลในช่วงเวลานั้นได้.

หากว่าเด็กจะมีวันหยุดเพิ่มนอกเหนือจากวันหยุดพักร้อนดังที่ได้ตกลงกันไว้ ท่านจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ทางโรงเรียนอนุบาลทราบ. โรงเรียนอนุบาลจะปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันหยุดราชการ) และวันที่ 17 พฤษภาคม. โรงเรียนอนุบาลหลาย ๆ แห่งมักจะถามผู้ปกครองว่าเด็กจะหยุดเรียนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส, เทศกาลอีสเตอร์และวันหยุดของภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูหนาวหรือไม่. ทางโรงเรียนอนุบาลต้องสอบถามเช่นนี้เนื่องจากต้องการทราบจำนวนเด็กทั้งหมดที่จะมาโรงเรียนอนุบาล เพื่อทางโรงเรียนจะสามารถจัดเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนเด็กได้.

การป่วย

หากภาวะสุขภาพของเด็กไม่ดี เด็กไม่ควรมาโรงเรียนและควรที่จะได้รับการพักผ่อนที่บ้าน. ภาวะสุขภาพที่ไม่ดีคืออาการง่วงซึมคิดปกคิ, คลื่นไส้, อ่อนเพลียหรือเบื่ออาหาร. เด็กที่มีอาการอาเจียนและมีอาการท้องเสียจะต้องให้หยุดอยู่บ้านจนกว่าอาการจะหายขาดเป็นเวลา 2 วัน ถึงแม้ว่าเด็กจะมีไข้แล้วก็ตาม.

เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการให้เด็กหยุดอยู่บ้านคือการหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงเรียนอนุบาล.

นอกจากนี้แล้วเด็กเองก็ต้องการความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและทางโรงเรียนอนุบาลก็ไม่มีความสามารถที่จะจัดหาพนักงานหนึ่งคนเพื่อให้มาดูแลเด็กที่ป่วยคนหนึ่งแบบตัวต่อตัวได้.

ท่านต้องโทรติดต่อโรงเรียนอนุบาลและแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเมื่อเด็กป่วย.

สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กป่วยเป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้.

การให้ยา

ในบางครั้งเด็กอาจมีความจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วยของตน.

โดยหลักแล้วผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กได้รับยาอย่างถูกต้องและตรงเวลาตามที่แพทย์ได้ระบุไว้.

ท่านไม่สามารถสั่งให้โรงเรียนอนุบาลรับผิดชอบในการให้ยาเด็กได้

แต่ถึงอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วทางโรงเรียนอนุบาลเองก็มักจะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการให้ยาตามความเจ็บป่วยของเด็ก.

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตกลงกับทางโรงเรียนอนุบาลก่อน.

เด็กบางคนอาจจะต้องการยาอย่างต่อเนื่องทุกวันเนื่องจากความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง. ถ้าหากโรงเรียนอนุบาลจะให้ยาเหล่านี้กับเด็กจำเป็นต้องมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าเป็นพิเศษ.

ดังนั้นพนักงานจะต้องได้รับการสอนเกี่ยวกับการให้ยาที่จำเป็นซึ่งต้องกระทำเป็นกิจวัตรประจำวัน.



© Trude Heuglen



BERGEN
KOMMUNE